

Chăm lo người lao động bằng những việc làm thiết thực

Cùng với hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Vũ Thư thường xuyên triển khai nhiều hoạt động gắn bó thiết thực với đời sống đoàn viên, người lao động.



Công nhân Công ty TNHH IVORY Việt Nam chi nhánh Thái Bình mua hàng với giá ưu đãi ngay tại doanh nghiệp.

Trước đây, các hoạt động như thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hay tổ chức sinh nhật, tết Trung thu cho con em công nhân... luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động (NLD). Đến nay, cùng với việc duy trì các hoạt động chăm lo cho NLD, nhiều công đoàn trích kinh phí để mua bơm đặt tại lân xe của doanh nghiệp. Số tiền mua bơm chỉ hết hơn 3 triệu đồng nhưng hiệu quả rất thiết thực. Chị Đặng Thị Phương, công nhân Công ty chia sẻ: Những việc làm trực tiếp gắn bó với NLD của Công đoàn Công ty giúp chúng tôi cảm thấy được quan tâm hơn. Cách đây 2 tháng, hơn 1.600 công nhân Công ty TNHH Creative Source Việt Nam phấn khởi vì Công đoàn Công ty dùng kinh phí công đoàn mua bơm đặt tại lân xe của doanh nghiệp để phục vụ công nhân. Chia sẻ về việc này, anh Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Mỗi lần công nhân

tan ca tôi thấy nhiều người phải dắt bộ vì xe bị xuống hơi, trong khi nhiều ca làm về muộn rất khó khăn cho việc tìm nơi để bơm xe. Từ thực tế trên, tôi đã bàn với Ban Chấp hành Công đoàn trích kinh phí để mua bơm đặt tại lân xe của doanh nghiệp. Số tiền mua bơm chỉ hết hơn 3 triệu đồng nhưng hiệu quả rất thiết thực. Chị Đặng Thị Phương, công nhân Công ty chia sẻ: Những việc làm trực tiếp gắn bó với NLD của Công đoàn Công ty giúp chúng tôi cảm thấy được quan tâm hơn. Cách đây 2 tháng, hơn 1.600 công nhân Công ty TNHH Creative Source Việt Nam phấn khởi vì Công đoàn Công ty dùng kinh phí công đoàn mua bơm đặt tại lân xe của doanh nghiệp để phục vụ công nhân.

Tại Công ty TNHH IVORY Việt Nam chi nhánh Thái Bình, chương trình phúc lợi cho đoàn viên được triển khai rất hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư về triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên

thông qua việc bán hàng của một số doanh nghiệp với giá ưu đãi, tại căng tin của Công ty, rất nhiều mặt hàng với giá ưu đãi giảm từ 5 - 20% được bày bán, từ bánh kẹo, sữa, mì tôm, nước

mắm... giúp NLD thuận tiện trong việc mua sắm. Công nhân Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: Trước đây, tại căng tin của Công ty cũng bày bán một số mặt hàng nhưng số lượng ít, giờ số lượng mặt



Bơm được đặt ngay tại lân xe để phục vụ công nhân.

NGUYỄN CƯỜNG

hàng nhiều hơn, giá lại giảm nên chúng tôi thấy rất thuận tiện, nhất là thời gian chúng tôi hạn hẹp, con nhỏ, vì vậy việc bán hàng ngay tại doanh nghiệp giúp chúng tôi có thời gian chăm cho lo gia đình.

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư hiện có 168 CĐCS. Để chăm lo cho NLD tốt hơn, nhiều năm qua, các cấp công đoàn trong huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, gần bó thiết thực với NLD. Ông Phạm Văn Trịnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết: Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu CĐCS cần nhấn mạnh đến tiêu chí phúc lợi cho đoàn viên. Trong năm 2018, các cấp công đoàn trong huyện đã tập trung thực hiện tốt việc chăm lo cho đoàn viên, chỉ đạo các CĐCS triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê, cuối năm 2018, 6 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn với số tiền 180 triệu đồng, 8 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 220 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hàng nghìn đoàn viên và con cán bộ, công nhân viên chức lao động vào dịp lễ, tết với số tiền hàng trăm triệu đồng; triển khai chương trình bán hàng phúc lợi cho đoàn viên với hơn 5.000 đoàn viên được hưởng lợi.

Năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tiếp tục chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tổ chức chương trình "Tết sum vầy" cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ, các hoạt động xã hội, từ thiện do công đoàn cấp trên và các cấp, các ngành phát động; chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLD để tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của NLD.

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019

Trong thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tình trạng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản vẫn còn diễn ra ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên toàn tỉnh như: sử dụng phụ gia, hóa chất cấm sử dụng, ngoài danh mục, quá hạn sử dụng, quá liều lượng trong sản xuất giò chả, thủy sản; sử dụng chất kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm thời gian cách ly, ngoài danh mục; lạm dụng kháng sinh, hóa chất trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,...

Để tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết và sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và được sản xuất từ cơ sở đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Chủ động tổ chức kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có nguy cơ mất an toàn cao, tiêu thụ nhiều trong dịp tết (thịt, giò, chả, thủy sản, rau, quả,...) thuộc đối tượng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân biết, không sử dụng.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, đánh giá xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; thống kê, ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; ký cam kết sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp bảo đảm theo quy định của pháp luật tại các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi; cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh, tình trạng sử dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác trong sản xuất nông nghiệp, phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản; giám sát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm, tiêu thụ nhiều trong dịp tết như: thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả,...

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, cương quyết tiêu hủy động vật chết do dịch bệnh hoặc không rõ nguyên nhân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tổ chức thanh tra đột

xuất tại các cơ sở nghi ngờ sử dụng thuốc an thần trước khi giết mổ lợn, đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong sơ chế, chế biến giò chả, thủy sản...; lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, bảo quản rau quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Công khai thông tin danh sách, địa chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm được xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi hoặc sản xuất an toàn theo chuỗi; kịp thời xử lý, cung cấp thông tin các sự cố về mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Sở Y tế: Thông tin về sản phẩm an toàn, cảnh báo và cách ứng xử phù hợp đối với sản phẩm không an toàn; tuyên truyền cho người dân biết tác hại của việc sử dụng các loại sản phẩm không an toàn.

4. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các loại thực phẩm nông lâm thủy sản kém chất lượng, quá hạn sử dụng kinh doanh tại các chợ đông người, hệ thống siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Công an tỉnh: Chủ trì điều tra, nắm tình hình và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; đặc biệt, tập trung vào phát hiện sử dụng thuốc an thần trong giết mổ gia súc, gia cầm; chất cấm trong chăn nuôi, chế biến nông lâm thủy sản; hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, hành vi bơm tạp chất vào tôm, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyền thông trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, để nghị Báo Thái Bình:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, các chuyên đề, chuyên mục về vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên phạm vi của tỉnh. Đặc biệt, quảng bá sản phẩm được xác nhận an toàn theo chuỗi; sản phẩm được sản xuất tại các cơ sở bảo đảm an toàn thực phẩm để nhân dân biết, lựa chọn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội:

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản bảo đảm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; tích cực tham gia phát hiện, tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản không bảo đảm an toàn thực phẩm, có dấu hiệu vi phạm.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra một số vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với những phương thức, thủ đoạn như: đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam giả danh người nước ngoài sử dụng mạng xã hội facebook kết bạn làm quen với người bị hại. Sau quá trình quen biết nói chuyện, đối tượng tìm nhiều cách để tạo dựng lòng tin sau đó hứa hẹn gửi hàng hóa, ngoại tệ có giá trị lớn cho người bị hại hoặc vay tiền. Khi bị hại đã thật sự tin tưởng các đối tượng giả danh là người ở các công ty, ngân hàng, người đại diện pháp luật (công an, hải quan...) sử dụng điện thoại (thường là sim rác, máy được dựng lại) liên lạc với người bị hại thông báo về việc người bị hại được nhận một lượng hàng hóa có giá trị lớn và yêu cầu đóng một khoản phí dịch vụ vận chuyển, thông báo trong kiện hàng có hàng cấm, tiền USD yêu cầu nộp tiền thuế. Khi giao dịch chuyển tiền, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng mà các đối tượng quản lý; các tài khoản này thường được đối tượng thuê nên chủ tài khoản cũng không biết đối



Ảnh minh họa

tượng là ai. Người bị hại sau nhiều lần chuyển tiền mới phát hiện mình bị lừa. Thủ đoạn thứ 2 là đối tượng chiếm đoạt tài khoản facebook của nhân rồi sử dụng facebook này để liên lạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân, người quen của chủ facebook. Đối tượng thường nhắm đến những tài khoản facebook là người đang ở nước ngoài và nhắn tin với người thân, bạn bè trong nước để lừa đảo. Thủ đoạn thứ 3 là đối tượng sử dụng điện thoại nhắn tin với nội dung là người dân đã trúng thưởng hoặc nhận được phần quà

dịp tri ân... Khi có thuê bao hồi âm, các đối tượng chủ động gọi điện giải thích, đưa ra những thông tin hấp dẫn gây chú ý khiến người bị hại tin và mua thẻ cào nhằm mã cho đối tượng hoặc là các giao dịch qua giới thiệu. Đặc biệt, phải cảnh giác với việc họ đưa ra những lời hứa hẹn, nhờ vả và trước khi chuyển khoản một số tiền lớn nên tham khảo ý kiến người thân hoặc lực lượng công an các cấp.

Đối với người thân, bạn bè trên mạng xã hội, khi có việc nhờ vả và vay tiền liên quan đến các giao dịch chuyển khoản, người dân

nên kiểm tra chính xác lại người đó có đúng bạn bè của mình không (hay là có người khác đang đóng giả). Cách kiểm tra đơn giản nhất là gọi điện di động để xác minh (gọi Messenger hoặc Facetime).

Cần cảnh giác với những lời chào mời ưu đãi bất thường, trước khi tương tác giao dịch với một công ty, tập đoàn nào đó, người dân nên kiểm tra xem mình đã sử dụng dịch vụ của công ty, tập đoàn đó bao giờ chưa? Kiểm tra trên Google xem công ty, tập đoàn đó có chương trình thật hay không.

Với hình thức mua bán hàng qua mạng nên đọc, tìm hiểu kỹ về trang facebook (thường những trang facebook có địa chỉ của hàng rõ ràng, tương tác với khách hàng cao sẽ có độ tin cậy cao hơn). Người dân nên mua hàng trên mạng với hình thức COD (giao hàng, kiểm tra mới chuyển tiền), hạn chế việc đặt cọc trước, đặc biệt với những mặt hàng quá rẻ so với mặt bằng chung, vì có thể chất lượng hàng không bảo đảm hoặc là các đối tượng lừa đảo đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân.

(theo Công an tỉnh)



Ảnh minh họa